

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม

๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)	ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ)	กรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริชรา ประสิทธิ์ปานวัง)	กรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ)	กรรมการ
๕. ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ (นางณลภัส ปัญญาวงศ์)	เลขานุการ
๖. นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams

๑. ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตี ไวกวี)	กรรมการ
๒. ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรารรรณ รัตนเกษตร)	กรรมการ
๓. ผู้แทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ (นายอภิรักษ์ ทัพพัง)	กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ หอมชื่น	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
---------------------------------------	---------------------------------------

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังนี้

๑. จากจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาที่ลดลงอย่างมีนัยยะ มหาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงานเตรียมความพร้อมปรับตัวรับมือ และแจ้งขั้นตอน กระบวนการรับนิสิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๒. กำหนดการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัจจร และโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และชี้แจงนโยบายการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยารวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวและเพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน โดยกองบริการการศึกษาได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ แจ้งประเด็นตอบข้อหารือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง การเทียบเคียงสาขานิติศาสตร์

**สรุปเรื่อง** ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ อว ๗๓๐๔/๓๑๖๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งประเด็นตอบข้อหารือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง การเทียบเคียงสาขานิติศาสตร์ โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งผลการตอบข้อหารือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง การเทียบเคียงสาขานิติศาสตร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

**ข้อมูลประกอบการแจ้งเพื่อทราบ**

หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ อว ๗๓๐๔/๓๑๖๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งประเด็นตอบข้อหารือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง การเทียบเคียงสาขานิติศาสตร์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ กองการเจ้าหน้าที่ขอแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและให้แต่งตั้ง นายพิษณุ เจนตง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (๖๗๐๘) ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

**สรุปเรื่อง** ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ อว ๗๓๐๔/๓๒๕๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและให้แต่งตั้ง นายพิษณุ เจนตง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (๖๗๐๘) ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

**ข้อมูลประกอบการแจ้งเพื่อทราบ**

หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ อว ๗๓๐๔/๓๒๕๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**สรุปเรื่อง** ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดสรรงบประมาณรายได้ให้แก่คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๗,๓๕๙,๗๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทางคณะฯ ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ของคณะนิติศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

**ข้อมูลประกอบการแจ้งเพื่อทราบ**

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ซึ่งด้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทีราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๖

**สรุปเรื่อง** ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ซึ่งด้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทีราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการวันรพีน้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านกฎหมายของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทีราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน ในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง UB ๐๐๓ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธรรมปญโญ) ซึ่งมีครู

และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศกว่า ๘๐๐ คน ๑๑๘ โรงเรียน จำนวน ๒๒๐ ทีม โดยกิจกรรมครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๒ การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

**สรุปเรื่อง** ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งมีการประเมินหลักสูตรทั้ง ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรได้ส่งผลการประเมิน (Car) มายังคณะแล้ว ซึ่งขอให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดทำแผนการดำเนินการหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการประเมินต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายคุณภาพนิสิต ประจำเดือน สิงหาคม เรื่อง การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล สัตตกัณฑ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๖

**สรุปเรื่อง** ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล สัตตกัณฑ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๖ ในกรณีนี้ ฝ่ายคุณภาพนิสิตได้ทำการคัดเลือกนิสิตที่มีผลงานโดดเด่นตรงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีผลงานตลอดช่วงปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา และได้ส่งนิสิตเข้าร่วมคัดเลือกทั้งหมด ๓ ด้าน ได้แก่

๑. นางสาวสุภารัตน์ พลอยงาม (ประธานชมรมวิชาการ) ด้านวิชาการและทักษะชีวิต
๒. นายกันต์ธิภพ นอนา (ประธานสภานิสิต) ด้านทักษะในการบริหารและจัดการ
๓. นายเพชรายุทธ เพชรทอง (สารวัตรนิสิต) ด้านจิตอาสา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายคุณภาพนิสิต ประจำเดือน สิงหาคม เรื่อง การประกวดผลงานเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (Super KPI) ประจำปี ๒๕๖๖

**สรุปเรื่อง** ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (Super KPI) ประจำปี ๒๕๖๖ ในกรณีนี้ ฝ่ายคุณภาพนิสิตได้ทำการคัดเลือกและส่งการดำเนินงานของชมรมวิชาการคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมประกวดในประเภทที่ ๑ การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต (ยุทธศาสตร์ที่ ๑) จึงขอแจ้งข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการทราบรายละเอียดการดำเนินการ เพื่อขอทราบข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานครั้งต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๑.๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานโครงการของฝ่ายคุณภาพนิสิต ในช่วงเดือน สิงหาคม**  
**สรุปเรื่อง** ตามที่ฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ ได้ขออนุมัติดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของฝ่าย  
 คุณภาพนิสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ทางฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้กำหนดโครงการที่  
 จะมีการดำเนินการทั้งสิ้น ๑ โครงการ ได้แก่ “กิจกรรมค่ายนิติอาสาพัฒนาเสริมสร้างทักษะ ๕C+” เพื่อพัฒนา  
 คุณภาพเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการ ตลอดจนด้านการมีจิตสาธารณะ ให้แก่นิสิตเพื่อ  
 เสริมสร้างคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ให้แก่นิสิตเพิ่มเติม โดยจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านภูเงิน อำเภอเมือง  
 จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีตัวแทนนิสิตจากคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ ,  
 สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ และนิสิตจากชมรมสิทธิมนุษยชน โดยมีสตรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๒๕ คน การดำเนิน  
 กิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมฐานเผยแพร่ความรู้กฎหมายจราจรเบื้องต้น และกฎหมายสิทธิเด็กที่ควรรู้  
 การทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านภูเงิน และมีกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ได้แก่  
 การทำสีรั้วโรงเรียน การทาสีผนังโรงเรียน การปลูกต้นไม้บริเวณสวนทางเข้าหน้าโรงเรียน ตลอดจนการวาดภาพ  
 ระบายสีที่ห้องเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้งข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการทราบ  
 รูปแบบการดำเนินการ เพื่อขอทราบข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนิน  
 โครงการต่อไป

มติ **จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ**  
**ที่ประชุมรับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
 -ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๑.๖ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
 -ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๑.๗ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
 -ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๑.๘ เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
 -ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๑.๙ เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๑.๙.๑ รายงานความก้าวหน้าการจัดทำวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา**

**สรุปเรื่อง** ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ หอมชื่น ได้รับมอบหมายงานให้จัดทำวารสารนิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัยของ  
 อาจารย์ภายในคณะและบุคคลภายนอก ขณะนี้ได้สร้างระบบที่จำเป็น อันได้แก่ รอบการตีพิมพ์ รูปแบบการอ้างอิง  
 คำแนะนำสำหรับผู้เขียน นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ ลักษณะของการประเมินผลงาน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมี  
 การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป โดยคาดการณ์ว่า จะมีการเผยแพร่ฉบับแรก  
 ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

**ข้อมูลประกอบการแจ้งเพื่อทราบ**

หน้า Web Site วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตาม Link ที่แนบมานี้ <https://so07.tci-thaijo.org/index.php/UpLawJournal/index>

มติ จ้างเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๙.๒ รายงานผลการประกวดโครงการและบทความด้านความยั่งยืน โครงการการพัฒนา  
กายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน  
(Super KPI)

**สรุปเรื่อง** เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระยุทธ หอมชื่น เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์  
นำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยาในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุ  
เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน” เพื่อเข้าประกวดโครงการและบทความด้านความยั่งยืน โครงการการพัฒนา  
กายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI)  
ผลปรากฏว่าบทความดังกล่าวมีคะแนนสูงสุด ซึ่งจะได้นำเสนอผลงานอีกครั้งในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

มติ จ้างเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่อง เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

**สรุปเรื่อง** ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์และรูปแบบ  
ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ้างเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ๗/๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดย ไม่มีการปรับแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในราย  
นางสาวนิภาภรณ์ ลากเสถียร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

**สรุปเรื่อง** ด้วย นางสาวนิภาภรณ์ ลากเสถียร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอเสนอ  
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ซึ่งอาจารย์ผู้ขอ  
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ดังนี้

๑. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และดำรง  
ตำแหน่งอาจารย์และทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี

๒. มีผลการประเมินการสอนได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ มีความชำนาญพิเศษในการสอน  
(ผ่านการประเมิน) และผลการประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ได้ระดับคะแนน  
เฉลี่ย ๓.๐๓ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ผ่านการประเมิน)

๓. มีผลงานทางวิชาการประกอบด้วยผลงานวิจัย ๒ เรื่อง

**ประเด็นที่ต้องพิจารณา**

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในราย นางสาวนิภาภรณ์ ลากเสถียร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ หากเห็นชอบโปรดมอบฝ่ายวิชาการ  
คณะนิติศาสตร์ดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา**

ทั้งนี้ ได้แนบผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓)

๒. เอกสารประกอบการสอน และผลการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน

๓. ผลงานทางวิชาการและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบตามเสนอ

๒. มอบนายณัฐสิทธิ์ อุทธิยา งานบุคลากร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๑.๕.๑ กำหนดการโครงการประเมิน EdPEX คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

**สรุปเรื่อง** ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งกำหนดการโครงการประเมิน  
EdPEX คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่  
๒๑ - ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ โดยมีรายนามคณะกรรมการประเมิน  
คุณภาพการศึกษาภายในคณะนิติศาสตร์ตามเกณฑ์ EdPEX ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

- |  |                |
|--|----------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ      | ประธานกรรมการ  |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ   | กรรมการ        |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรกร คำมาสุข | กรรมการ        |
| ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวนรัตน์     | ผู้สังเกตการณ์ |
| ๕. ดร.นภา ราชตา                          | ผู้สังเกตการณ์ |

มติ **จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ**  
**ที่ประชุมรับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๑.๕.๒ การส่งเสริมและผลักดันอาจารย์เพื่อเข้ารับการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ UP-PSF  
**สรุปเรื่อง** ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่  
 คณะนิติศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมและผลักดันอาจารย์เพื่อเข้ารับการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ UP-PSF นั้น  
 ทั้งนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินรางวัลเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ประจำ  
 คณะนิติศาสตร์ในการเข้ารับการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ UP-PSF ต่อไป

มติ **จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ**  
**ที่ประชุมรับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๑.๕.๓ การจัดทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิตฝึกงาน

**สรุปเรื่อง** ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมทราบ คณะนิติศาสตร์  
 มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนิสิตฝึกงาน จึงจะจัดให้มีการทำประกันภัยอุบัติเหตุให้นิสิตฝึกงานทุกคน ตั้งแต่ปี  
 การศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งถือเป็นสวัสดิการที่นิสิตจะได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุทุกกรณีตลอดระยะเวลาเข้ารับ  
 การฝึกงาน

มติ **จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ**  
**ที่ประชุมรับทราบ**



ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม  
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร)  
ผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้จัดทำรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ)  
กรรมการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)  
ประธานกรรมการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม